

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH**

Số : 22 /CT-UB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TPTP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 1989

CHỈ THỊ

**V/v thi hành quyết định số 958/VH-QĐ ngày
4-7-1989 của Bộ Văn hóa về chấn chỉnh việc chiếu Vidéo.**

Ngày 4 tháng 7 năm 1989, Bộ trưởng Bộ Văn hóa ra quyết định số 958/VH-QĐ về chấn chỉnh việc chiếu phim Vidéo. Nhằm bảo đảm thực hiện tốt quyết định nói trên của Bộ Văn hóa, nay Ủy ban nhân dân thành phố quy định những việc cụ thể để các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố thống nhất thực hiện.

1/ Việc tổ chức chiếu Vidéo có thu tiền :

a) Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Văn hóa thông tin chịu trách nhiệm hướng dẫn, quy định việc tổ chức chiếu phim Vidéo thu tiền dưới sự quản lý trực tiếp của hệ thống phát hành phim và chiếu bóng thành phố theo đúng quy định ở điều 1, quyết định 958/VH-QĐ ngày 4 tháng 7 năm 1989 của Bộ Văn hóa.

Các đơn vị được tổ chức chiếu Vidéo thu tiền phải thực hiện các chỉ tiêu giao nộp ngân sách theo kế hoạch Nhà nước của ngành.

b) Các nhà văn hóa thuộc ngành văn hóa thông tin có đủ điều kiện về phòng chiếu, thiết bị có thể được xét cấp phép tổ chức điểm chiếu thu tiền, nhưng phải chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa thông tin và của Chính quyền địa phương.

c) Một số khách sạn du lịch được tổ chức chiếu Vidéo phục vụ khách nước ngoài và phải được Sở Văn hóa thông tin cấp giấy phép.

d) Tất cả các đơn vị được phép chiếu Vidéo thu tiền nhất thiết phải nhận phim chiếu của Công ty phát hành phim và chiếu bóng thành phố.

đ) Đình chỉ việc chiếu Vidéo thu tiền của các cơ quan Đảng, Chính quyền, đoàn thể, quân đội, công an và các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố.

Giấy phép đã cấp trước ngày có quy định này đều không còn giá trị. Sở văn hóa thông tin sẽ xem xét, cấp giấy phép mới cho các đơn vị như ở điểm 1.

2/ Nghiêm cấm việc xuất, nhập khẩu, tàng trữ các băng và đĩa Video có nội dung phản động đòi trụ, khiêu dâm, kích động, bạo lực.

3/ Tổ chức hệ thống cho thuê phim phục vụ sinh hoạt văn hóa trong gia đình và trong nội bộ các cơ quan, đơn vị.

- Giao cho Sở Văn hóa thông tin tổ chức rộng rãi hệ thống cho thuê phim phục vụ việc chiếu phim trong gia đình, trong nội bộ các cơ quan, đơn vị. Ngoài ngành văn hóa thông tin, không một cơ quan, đơn vị nào được làm dịch vụ cho thuê phim.

- Chỉ có ngành Văn hóa thông tin (do Sở Văn hóa thông tin cấp phép) mới được in, sang bản phim. Nghiêm cấm tư nhân tham gia dịch vụ này.

4/ Xử lý các vi phạm :

Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập đội kiểm tra văn hóa tổng hợp cấp thành phố. Ủy ban nhân dân các quận, huyện thành lập đội kiểm tra văn hóa tổng hợp cấp quận, huyện. Thành phần đội kiểm tra văn hóa tổng hợp gồm ngành văn hóa thông tin và các ngành chức năng để kiểm tra việc thực hiện quy định này.

- Mọi vi phạm phải được xử lý nghiêm theo các quy định đã ban hành về quản lý hoạt động Video.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Duy Liên